
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดัพะเยา 
        สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 
     วันที่  7  เมษายน  2565  เวลา  13.30  น. 
      ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดพะเยา 

 

ผู้มาประชุม 

1. นายฐิติวัชร ์ ตันตละ สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอเมือง 
2. นายมงคล      หลักฐาน สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 2 อ าเภอเมือง 
3. นายอนุวัฒน์      ใจบุญ สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 3 อ าเภอเมือง 
4. นางพิสมัย      ใจวัง สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 4 อ าเภอเมือง 
5. นายบุญมี จิตนารี สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 5 อ าเภอเมือง 
6. นายเดชศรี ธิวงค ์ สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 6 อ าเภอเมือง 
7. นายฐิติพันธ์ จางศิรสิกุลชัย สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอเชียงค า 
8. นายอะดิเรก กองมงคล สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 2 อ าเภอเชียงค า 
9. นายบุญสินธุ์         มังคลาด สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 3 อ าเภอเชียงค า 
10. นายนิคม             ศรีวิราช สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อ าเภอดอกค าใต้ 
11. นายวิเชษฐ์ วงศ์ประสิทธิ์ สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 2 อ าเภอดอกค าใต้ 
12. สิบเอกบุญเดช         อินต๊ะสาร สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 3 อ าเภอดอกค าใต้ 
13. นายบูรณาการ      ตาค า สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอปง 
14. นายเสวียน         มะโนชัย สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 3 อ าเภอปง 
15. นายมานพ ศูนย์กลาง สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อ าเภอจุน 
16. นายช านาญ บัวแดง สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 2 อ าเภอจุน 
17. นายภูเบส         วิสูตรสุวรรณ ์ สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอแม่ใจ 
18. นายกมล      หทัยด ารงวิทยา สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ ๒ อ าเภอแม่ใจ 
19. นายเข้ม อัศราช สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอภูซาง 
20. นายประทีป อินธิมา สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 2 อ าเภอภูซาง   
21. นายอภิเชษฐ์ แสงเมือง สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้ง  อ าเภอภูกามยาว 
22. นางนฤมล บัวชุม สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้ง  อ าเภอเชียงม่วน 

 

ผู้ขาดการประชุม      ไม่มี 

ลาการประชุม         

1. นายบุญศักย์     วรินทร์รักษ์ สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 2 อ าเภอปง 
    

                                                                                                  / ผู้เข้าร่วมประชุม..... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

1 นายอัครา พรหมเผ่า นายก อบจ.พะเยา   
2 นายธวัช สุทธวงค ์ รองนายก อบจ.พะเยา   
3 นายสวัสดิ์ หอมนาน รองนายก อบจ.พะเยา   
4 นายจ ารัส เลาสัตย์ เลขานุการนายก อบจ.พะเยา   
5 นายนัฐนที ศรีวิราช เลขานุการนายก อบจ.พะเยา   
6 นายบุญโต                 เกียรติวิชัยงาม ปลัด อบจ.พะเยา   
7 นายสาวเบญจกร ร่องสุวรรณ รองปลัด อบจ.พะเยา (2) 
8 นายประพันธ์ ดีอุด เลขานุการ อบจ.  
9 นางธนพรรธน์ สุขตัว หัวหน้าส านักปลัด อบจ.พะเยา 
10 นายอดุลย์ วงศ์ช่างเงิน ผอ.กองช่าง 
11 นายวัฒนพงค์ ถิรภัทรไพบูลย์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
12 นางสุจินดา อ่ินค า ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ 
13 นายสมศาสตร์      ประชุมของ รกท. ผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
14 นางล าดวน ใจแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
15 นางสาวสุภาวด ี จันตา หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
16 นางสาวสุนันทา ศรีวิราช หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ 
17 นางศิริญรัชต์ สีทิน หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 
18 นายธานินทร์ สักลอ หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล 
19 นางสาวสิรินทิพย์ เลิศค า หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
20 นายเทพบดินทร์ หมั่นไร่ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
21 นายธนเดช ขวัญใจ ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า/คุมเครื่องเสียง 
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เริ่มประชุม                   เวลา 13.30 น. 
 
นายประพันธ์ ดีอุด  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมาชิกสภา 
เลขานุการสภาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา          

ท่านรองนายกฯ ท่านปลัดฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี                                  
พ.ศ. 2565 กระผมได้ตรวจนับองค์ประชุมแล้ว มีสมาชิกสภาฯ มาลงชื่อเข้าประชุม  
ทั้งสิ้น จ านวน 22 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ   

ขอเรียนเชิญนายอภิเชษฐ์  แสงเมือง ประธานสภาองค์การบริ หาร                
ส่วนจังหวัดพะเยา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และขึ้นท าหน้าที่ประธานที่ประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปครับ 

 
ประธานสภาฯ    เชิญทุกท่านนั่งครับ 
 
เลขานุการสภาฯ  เรียนเชิญนายภูเบส  วิสูตรสุวรรณ์ รองประธานสภาองค์การบริหาร            

ส่วนจังหวัดพะเยา คนที่ 1 ขึ้นท าหน้าที่ช่วยเหลือประธานสภาฯครับ และเรียนเชิญ                            
นางนฤมล  บัวชุม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา คนที่ 2            
ขึ้นท าหน้าที่ช่วยเหลือประธานสภาฯ ครับ 

 
ประธานสภาฯ  เรียนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา รองนายกองค์การบริหาร        

ส่วนจังหวัดพะเยา คณะที่ปรึกษาและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด                
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจั งหวัด                     
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  

  ตามที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เสนอญัตติให้ฝ่ายสภาฯ 
พิจารณา เ พ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่ วนจั งหวัดพะ เยา                               
เกิดประโยชน์สู งสุด และเ พ่ือแก้ ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน                                  
ตามอ านาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  

ดังนั้น กระผมในฐานะประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา            
จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร              
ส่ วนจั งหวัด พ.ศ.2540 และแก้ ไข เ พ่ิมเติมถึ ง  (ฉบับที่  5 )  พ.ศ.2562                             
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 
ประจ าปี    พ.ศ. 2565  มีก าหนด 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2565            
เป็นต้นไป  
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ประธานสภาฯ ขณะนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดพะเยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565  ณ บัดนี้            
เชิญเลขานุการสภาฯ อ่านประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที ่1  
ประจ าปี พ.ศ. 2565 ครับ 

 
เลขานุการสภาฯ  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง เรียกประชุมสภา 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี                      
พ.ศ. 2565 ด้วยมีภารกิจความจ าเป็นที่จะต้องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา ในการบริหารงาน การด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา ตามที่กฎหมายก าหนด อีกทั้งมีเรื่องต่างๆ ที่ส าคัญที่จะให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา ได้พิจารณาเป็นจ านวนมาก  

จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา จึงได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยวิสามัญ      
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 มีก าหนด 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน                    
พ.ศ. 2565  เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

 
ประธานสภาฯ   เลขานุการสภาฯ ได้อ่านประกาศเรียกประชุมสภาฯให้ทุกท่านทราบเรียบร้อยแล้ว         

ผมขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

เรื่องท่ี 1.1 การแต่งตัง้ผู้ผ่านการสรรหาให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร  สังกัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นมา จ านวน          
8 ต าแหน่ง รวม 8 อัตรา ดังนี้ 
1. นางสาวเบญจกร ร่องสุวรรณ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นักบริหารงานท้องถิ่น  

ระดับสูง 
2. นางสาวสุภาวดี  จันตา หัวหน้าฝ่ายการประชุม สังกัด ส านักงานเลขานุการ องค์การ 

บริหารส่วนจังหวัด 
3. นางสาวสิรินทิพย์  เลิศค า หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สังกัด กองการเจ้าหน้าที่ 

 
      
 

       
/4...........  
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3. นางภัคจิรา  นามไธสงค์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว สังกัด ส านักปลัด องค์การ  
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา วันนี้ได้ขอลาหยุด 

4. นางสาวสุนันทา  ศรีวิราช หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สังกัด  
ส านักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

6. นางสาวธัญญารัตน์  ท าดี หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ สังกัด กองคลัง 
    วันนี้ได้ขอลาหยุด 
7. นายธานินทร์  สักลอ หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล สังกัด กองช่าง 
8. นางศิริญรัชต์  สีทิน หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี สังกัด กองคลัง 
    ในนามสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ผมขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับ  
    ข้าราชการ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ด ารงต าแหน่งในสายงานผู้บริหาร ในสังกัด องค์การ  
    บริหารส่วนจังหวัดพะเยา และขอให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการกันทุกท่าน    
    ด้วยครับ 

 
เรื่องที่ 1.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลาประชุม จ านวน 1 ท่าน                   

คือนายบุญศักย์  วรินทร์รักษ์ เนื่องจากท่านป่วย ขณะนี้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล
เชียงค า 

 
ประธานสภาฯ   ระเบียบวาระที่   2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร              

ส่วนจังหวัดพะเยา  
   -ไม่มี –  
 
ประธานสภาฯ   ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 

ในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ยื่นกระทู้ถาม
แต่อย่างใดครับ 

 
ประธานสภาฯ   ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ  

เ รื่ อ งที่  4 .1  การ จั ดท า แผนพัฒนาท้ อ งถิ่ น  (พ .ศ .2561 –  2565)                                       
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งที่ 34 พ.ศ. 2565 
เชิญท่านนายกฯ แถลงต่อสภาฯครับ 
 

นายก อบจ.พะเยา   เรียน ประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
ตามท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕) ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งที่ ๓๔  พ.ศ.๒๕๖๕ โดยผู้บริหาร                
ได้ประกาศใช้แล้ว นั้น 
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นายก อบจ.พะเยา   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบ แผนพัฒนาท้องถิ่น        
ที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัด ทราบด้วยเพ่ือปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ดังกล่าว จึงขอแจ้งสภา องค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา ทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา              
แก้ไข ครั้งที่ ๓๔ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นการแก้ไขโครงการจากกองช่าง ในแผนพัฒนาท้องถิ่น                 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๖๔    
หน้าที่ ๗๒ ล าดับที่ ๑๖๖ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนาสา ม.๑๓ ต.ฝายกวาง                   
อ.เชียงค า จ.พะเยา ขอแก้ไขเป็นโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านใหม่นาสา ม.๑๓                 
ต.ฝายกวาง อ.เชียงค า จ.พะเยา จึงขอแก้ไขชื่อหมู่บ้านให้ถูกต้อง     

ส าหรับ รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยาแก้ไข ครั้ งที่  ๓๔ พ.ศ.๒๕๖๕ สามารถขอดูได้ที่กองยุทธศาสตร์                 
และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา หรือเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา หัวข้อเกี่ยวกับแผน  

จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยารับทราบต่อไป 
 
ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ ญัตติการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)          

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งที่ 34 พ.ศ. 2565 เป็นการแก้ไขโครงการ
จาก กองช่าง ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา เพ่ิมเติม ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564 หน้าที่ 72 ล าดับที่ 166 โครงการก่อสร้างถนน        
ค.ส.ล. สายบ้านนาสา หมู่ที่ 13 ต าบลฝายกวาง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา ขอแก้ไขเป็น
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านใหม่นาสา หมู่ที่ 13 ต าบลฝายกวาง อ าเภอเชียงค า 
จังหวัดพะเยา จึงขอแก้ไขชื่อหมู่บ้านให้ถูกต้อง  

ส าหรับรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งที่ 34 พ.ศ. 2565 ขอดูได้ที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
องค์ ก า รบริ ห า รส่ วนจั งหวั ดพะ เย า  ในวั น  และ เ วล าร าชการ  หรื อที่ เ ว็ บ ไซต์                  
www.py-pao.go.th ญัตตินี้เป็นการรายงานให้สภาฯ เพ่ือทราบไม่มีการลงมติ ที่ประชุม
รับทราบนะครับ 

 
 
 
 

 
 

http://www.py-pao.go.th/
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ประธานสภาฯ   เรื่องที่ 4.2 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น                                
(พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 13                      
พ.ศ. 2565  
เชิญท่านนายกฯ แถลงต่อสภาครับ 
 

นายก อบจ.พะเยา  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑๘ พ.ศ.๒๕๖๕                
โดยแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวเป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะน าไปตั้ง
จ่ายรายการใหม่ ประกอบด้วย แผนงานโครงการยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน ๙ โครงการ งบประมาณ ๕,๕๐๐,๐0 บาท            
และยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาสังคม การศึกษา  การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ จ านวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๕๗๕,๔0๐ 
บาท โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
และผู้บริหารได้อนุมัติและประกาศใช้แล้ว นั้น 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา               
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไข เ พ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)                             
พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑ และข้อ ๒๔ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)             
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑๘ พ.ศ.๒๕๖๕ เพ่ือให้ประชาชน            
ได้รับทราบโดยทั่วกัน ส าหรับรายละเอียดแผนงานโครงการ ดูได้ที่กองยุทธศาสตร์            
และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ในวันและ เวลาราชการ หรือ ที่เว็บไซด์
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยารับทราบต่อไป 
 
ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)                    

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพ่ิมเติม ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2565 และแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 13                   
พ.ศ. 2565 โดยแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวเป็นโครงการยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน 9 โครงการ งบประมาณ 5,500,000 บาท 
และยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 575,400 บาท 
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา                                     
และผู้บริหารได้อนุมัติและประกาศใช้แล้ว  
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ประธานสภาฯ   ส าหรับรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดพะเยา เพ่ิมเติม ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2565 ขอดูได้
ที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ในวัน และเวลาราชการ 
หรือที่เว็บไซต์ www.py-pao.go.th ญัตตินี้เป็นการรายงานให้สภาฯ เพ่ือทราบไม่มีการลงมติ                       
ที่ประชุมรับทราบนะครับ 

 
ประธานสภาฯ  เรื่องที่ 4.3 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม แก้ไข ครั้งที่ 35 พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา 
เชิญท่านนายกฯ แถลงต่อสภาครับ 

 
นายก อบจ.พะเยา  เรียน ประธานสภา และสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น        
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งที่ ๓๕ พ.ศ.๒๕๖๕       
โดยผู้บริหารได้ประกาศใช้แล้ว นั้น 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่แก้ไขแล้วให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วัน           
ที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบพร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัด ทราบด้วย                    
เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ดังกล่าว จึงขอแจ้งสภา องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา ทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา          
แก้ไข ครั้งที่ ๓๕ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นการแก้ไขโครงการจากกองช่าง ในแผนพัฒนาท้องถิ่น           
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑๕ พ.ศ.๒๕๖๔ 
หน้าที่ ๑๗ ล าดับที่ ๘ โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร สายต้นตะเคียน
และสายร่องช่าง บ้านร่องช้าง หมู่ที่ ๙ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.พะเยา โดยขอแก้ไขชื่อสายทาง
จากค าว่าร่องช่าง เป็นร่องช้าง และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งที่ ๒๑ พ.ศ.๒๕๖๓ รายการที่ ๕ หน้าที่ ๔ โครงการ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยข้างบ้านนายแพทย์อรัญ หมู่ที่ ๑๓ ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา 
โดยพิมพ์พิกัดช่วงที่ ๑ ผิด จึงขอแก้ไขชื่อสายทางและจุดพิกัดให้ถูกต้อง 

ส าหรับ รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไขครั้ งที่  ๓๕ พ.ศ.๒๕๖๕ สามารถขอดูได้ที่กองยุทธศาสตร์                         
และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา หรือเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา หัวข้อรายงานงานแผน 

จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยารับทราบต่อไป  

http://www.py-pao.go.th/
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ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561-2565)               
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพ่ิมเติม แก้ไข ครั้งที่ 35 พ.ศ. 2565 หน้าที่ 17 
ล าดับที่  8 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่ พ้ืนที่การเกษตร  สายต้นตะเคียน                    
และสายร่องช่าง บ้านร้องช้าง หมู่ที่ 9 ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา         
โดยขอแก้ไขชื่อสายทางจากค าว่าร่องช่าง เป็นร่องช้าง และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งที่ 21 พ.ศ. 2563 รายการที่ 5 
หน้าที่ 4 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยข้างบ้านนายแพทย์อรัญ หมู่ที่ 13 ต าบลท่าวังทอง 
อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยพิมพ์พิกัดช่วงที่ 1 ผิด จึงขอแก้ไขชื่อสายทางและจุด
พิกัดให้ถูกต้อง และผู้บริหารได้อนุมัติและประกาศใช้แล้ว  

ส าหรับรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งที่ 35 พ.ศ.2565 ขอดูได้ที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
องค์ ก า รบริ ห า รส่ วนจั งหวั ดพะ เย า  ในวั น  และ เ วล าร าชการ  หรื อที่ เ ว็ บ ไซต์                           
www.py-pao.go.th ญัตตินี้เป็นการรายงานให้สภาฯ เพ่ือทราบไม่มีการลงมติ ที่ประชุม
รับทราบ  นะครับ 

 
ประธานสภาฯ   ระเบียบท่ี 5  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  

เรื่องที่ 5.1 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา   
เชิญท่านนายกฯ  แถลงต่อสภาครับ 

 
นายก อบจ.พะเยา เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ตามที่ ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕                               
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตั้งงบประมาณรายจ่ายแผนงานบริหารงานทั่วไป                        
งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ นั้น 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาแจ้งว่า ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                 
หรืออิเล็กทรอนิกส์บางรายการ ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติให้ถูกต้องตรงตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๔ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละ เ อียดค าชี้ แจ งงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ .ศ .  ๒๕๖๕                  
จ านวน ๒ รายการรายละเอียด  ตามบัญชีที่แนบท้าย (เอกสารหมายเลข ๑) 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง                 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย         
ในงบลงทุน ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

จึงเรียนมาเพ่ือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้โปรดพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป 

http://www.py-pao.go.th/
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ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ ญัตตินี้ ทางฝ่ายบริหารได้แถลงถึงความจ าเป็นของการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์  จ านวน 2 รายการ ของส านักปลัดฯ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์       
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน 
ธันวาคม 2564 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือให้การด าเนินโครงการเป็นไป   
ด้วยความถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง จึงขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด แก้ไข    
รายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังกล่า ว                  
ตามเอกสารประกอบที่ 5.1 

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่ครับ  
ไม่มีนะครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม  เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุมด้วยครับ 

 
เลขานุการสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม 22 ท่าน ครับ 
 
ประธานสภาฯ  ครับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านใด เห็นควรอนุมัติแก้ไข

เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา ของส านักปลัดฯ ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอโปรดยกมือขึ้นครับ 

 
เลขานุการสภาฯ   เห็นชอบ 21 เสียง ครับ 
 
ประธานสภาฯ  ครับ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านใด  ไม่เห็นควรอนุมติแก้ไข

เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา ของส านักปลัดฯ ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอโปรดยกมือขึ้นครับ   

 
เลขานุการสภาฯ   -ไม่มี- ครับ 
 
ประธานสภาฯ  ครับ สรุปมติที่ประชุมอนุมติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ของส านักปลัดฯ ด้วยคะแนนเสียง 21 เสียง 
ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี-  งดออกเสียง 1 เสียง นะครับ 
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ประธานสภาฯ  เรื่องที่ 5.2 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
เชิญท่านนายกฯ แถลงต่อสภา ครับ 

 
นายก อบจ.พะเยา เรียน  ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้อนุมัติให้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา                       
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2562 มาตรา 53 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป นั้น 
หน่วยตรวจสอบภายใน มีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายใน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องเจาะกระดาษ 
จ านวน 2,200 บาท เนื่องจาก รายละเอียดข้อมูลสินค้าตามคู่มือการใช้งานเครื่องเจาะกระดาษ         
มีเส้นผ่าศูนย์กลางของรูเจาะ  ขนาด 6 มม. ซึ่งคุณลักษณะของสินค้าดังกล่าว ไม่ตรงตาม
รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้การ
ด าเนินโครงการ เป็นไปด้วยความถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง จึงขออนุมัติสภาองค์การ
บริหาร ส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไขรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดตามบัญชีที่แนบท้าย (เอกสารหมายเลข 1) 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง                 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบ 
ลงทุนที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็น 
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

จึงเรียนมาเพ่ือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้โปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ ญัตตินี้ ทางฝ่ายบริหารได้แถลงถึงความจ าเป็นของการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ของหน่วย
ตรวจสอบภายใน  เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดข้อมูลสินค้าตามคู่มือการใช้งาน 
ซึ่งคุณลักษณะของสินค้าดังกล่าว ไม่ตรงตามรายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เพ่ือให้การด าเนินโครงการเป็นไปด้วยความถูกต้อง         
ตรงตามข้อเท็จจริง จึงขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไขรายละเอียด           
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังกล่าว ตามเอกสารประกอบที่ 
5.2 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่ครับ  

ไม่มีนะครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม  เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุมด้วยครับ 
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เลขานุการสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม 22 ท่าน ครับ 
 
ประธานสภาฯ  ครับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านใด เห็นควรอนุมัติแก้ไข

เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา ของหน่วยตรวจสอบภายใน ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอโปรดยกมือขึ้นครับ 

 
เลขานุการสภาฯ   เห็นชอบ 21 เสียง ครับ 
 
ประธานสภาฯ  ครับ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านใด  ไม่เห็นควรอนุมติแก้ไข

เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา ของหน่วยตรวจสอบภายใน ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอ โปรดยกมือขึ้นครับ 

 
เลขานุการสภาฯ   -ไม่มี- ครับ 
 
ประธานสภาฯ  ครบั สรุปมติที่ประชุมอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ของหน่วยตรวจสอบภายใน ด้วยคะแนนเสียง 
21 เสียง  ไม่เห็นชอบ -ไม่มี- งดออกเสียง 1 เสียง นะครับ 

 
ประธานสภาฯ  เรื่องที่ 5.3 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
เชิญท่านนายกฯ แถลงต่อสภา ครับ 

 
นายก อบจ.พะเยา เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
                                 ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้อนุมัติให้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา                  
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๕)          
พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕3 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป นั้น 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าขี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งานบริหารทั่วไปหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการที่ ๖๒ หน้า ๑๕๓ ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 
เนื่องจากคุณภาพของครุภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตามบัญชีที่แนบท้าย              
(เอกสารหมายเลข ๑)  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ "การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติ ของสภาท้องถิ่ น "  จึ ง เ รี ยนมาเ พ่ือสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดพะเยา                                      
ได้โปรดพิจารณา อนุมัติต่อไป 
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ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ ญัตตินี้ ทางฝ่ายบริหารได้แถลงถึงความจ าเป็นของการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ของส านักปลัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พะเยา เนื่องจากคุณภาพของครุภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลง 
ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564  จึงตั้งงบประมาณตามราคา             
ในจังหวัดพะเยา จึงขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไขรายละเอียด           
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังกล่าว ตามเอกสารประกอบที ่5.3            
มีมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือ            
ไม่ครับ เชิญท่านเดชศรี  ธิวงค์ ครับ 

 
นายเดชศรี  ธิวงค์  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  กระผมนายเดชศรี   ธิวงค์   
สมาชิกสภาฯ              สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  เขต 6  อ าเภอเมืองพะเยา ผมขอเรียน ถามว่า 

เป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หรือไม่ครับ เพราะดูในค าแถลง ที่ท่านนายกฯ อ่านเป็น    
พ.ศ.2564  อาจจะเป็นการพิมพ์ผิดพลาดหรือไม่ครับ 

 
ประธานสภาฯ   เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงด้วยครับ เชิญท่านปลัดฯ ครับ 
 
นายบุญโต เกียรติวิชัยงาม เนื่องจากในค าแถลงพิมพ์ปี พ.ศ. ผิดพลาด ขออนุญาตแก้ไขเป็น พ.ศ. 2565                  
ปลัด อบจ.  ด้วยครับ 
 
ประธานสภาฯ  ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ชี้แจง เนื่องจากในค าแถลงพิมพ์ปี               

พ.ศ. ผิดพลาด จึงขออนุญาตแก้ไขเป็น พ.ศ. 2565  นะครับ ที่ประชุมเห็นชอบให้แก้ไข             
ค าแถลง เป็น พ.ศ. 2565 นะครับ สมาชิกสภาฯ ท่านอ่ืน มีข้อเสนออีกหรือไม่ครับ                
เชิญท่านกมล ครับ 

 
นายกมล หทัยด ารงวิทยา เรียนท่านประธานสภาฯ  กระผมนายกมล  หทัยด ารงวิทยา  สมาชิกสภาองค์การ 
สมาชิกสภาฯ บริหารส่วนจังหวัดพะเยาพะเยา เขตอ าเภอแม่ใจ ผมเห็นว่าน่าจะผิดตั้งแต่ ระเบียบวาระที่ 

5.2 เป็นต้นมาหรือไม่ครับ เพราะมีผลใช้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 
 
ประธานสภาฯ  ท่านกมลครับ ระเบียบวาระที่ 5.2 ถูกต้องแล้วครับ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ. 2565 จะมีผลลังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ซึ่งเริ่มต้นปีงบประมาณ 
2565 ครับ 

  สมาชิกสภาฯ ท่านอ่ืน มีข้อเสนออีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ หากไม่มีผมขอมติ                
ที่ประชุม  เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุมด้วยครับ 

  
เลขานุการสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม  22 ท่าน ครับ 
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ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านใด เห็นควรอนุมัติแก้ไข

เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา ของส านักปลัดฯ ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอโปรดยกมือขึ้นครับ 

 
เลขานุการสภาฯ   เห็นชอบ 21 เสียง ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านใด  ไม่ เห็นควรอนุมติแก้ไข

เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา ของส านักปลัดฯ ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอโปรดยกมือขึ้นครับ   

 
เลขานุการสภาฯ   -ไม่มี- ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สรุปมติที่ประชุมอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี      

พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ของส านักปลัดฯ ด้วยคะแนนเสียง 21 เสียง  
ไม่เห็นชอบ -ไม่มี- งดออกเสียง 1 เสียง นะครับ 

 
ประธานสภาฯ  เรื่องที่ 5.4 ญัตติขออนุมติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา    
เชิญท่านนายกฯ แถลงต่อสภา ครับ 

 
นายก อบจ.พะเยา เรียน  ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้อนุมัติให้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา                    
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5)     
พ.ศ. 2562 มาตรา 53 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป นั้น 

กองคลัง มีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ                 
พ.ศ. 2565 เนื่องจากครุภัณฑ์ส านักงานช ารุดเสียหาย เพ่ือให้มีครุภัณฑ์ส านักงาน ใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ดังนั้น จึงขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่าไฟฟ้า จ านวนเงิน 
75,800 บาท  (เจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน           
4 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 75,800 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ตามบัญชี
รายละเอียดที่แนบท้าย (เอกสารหมายเลข 1) 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง                   
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม         
โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

จึงเรียนมาเพ่ือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้โปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 
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ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ ญัตตินี้ ทางฝ่ายบริหารได้แถลง ถึงความจ าเป็นของการ         
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กองคลัง ด้าน
บริหารงานทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าสาธารณูปโภค 
ประเภทค่าไฟฟ้า  รวม โอนลด 1 รายการ จ านวนเงิน 75,800 บาท โอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  4  รายการ ดังนี้ 

1. โต๊ะท างานเหล็ก (ฝ่ายการเงินและบัญชี) จ านวน 4 ตัวๆ ละ 9,950 บาท            
เป็นเงิน 39,800 บาท   

2. เก้าอ้ีส านักงาน  จ านวน 1 ตัวๆ ละ 5,500 บาท  เป็นเงิน 5,500 บาท   
3. เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 6 ตัวๆ ละ 4,500 บาท  เป็นเงิน 27,000 บาท  
4. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท  เป็นเงิน 3,500 บาท  
รวมโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน  4  รายการ จ านวนเงินรวม 75,800 บาท 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบที่ 5.4 

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย 
หรือไม่ครับ  

ไม่มีนะครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม  เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุมด้วยครับ 
 
เลขานุการสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม 22 ท่าน ครับ 
 
ประธานสภาฯ  ครับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านใด เห็นควรอนุมัติโอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ของกองคลัง 
ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอโปรดยกมือขึ้นครับ 

 
เลขานุการสภาฯ   เห็นชอบ 21 เสียง ครับ 
 
ประธานสภาฯ  ครับ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านใด  ไม่เห็นควรอนุมติโอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ของกองคลัง 
ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอโปรดยกมือขึ้นครับ   
 

เลขานุการสภาฯ   -ไม่มี- ครับ 
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ประธานสภาฯ  ครับ สรุปมติที่ประชุมอนุมติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ของกองคลัง ด้วยคะแนนเสียง 21 เสียง  ไม่เห็นชอบ         
-ไม่มี- งดออกเสียง 1 เสียง นะครับ 

 
ประธานสภาฯ  เรื่องที่ 5.5 ญัตติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565        

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
เชิญท่านนายกฯ แถลงต่อสภา ครับ 
 

นายก อบจ.พะเยา เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้อนุมัติให้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา                    
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๕)       
พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๓ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป นั้น  

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ แต่เนื่องจากไม่ได้ ตั้งงบประมาณเพ่ือการดังกล่าวไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนั้น จึงขอโอนเงิน
งบประมาณร ายจ่ า ย จ า ก  ง านบริ ห า รทั่ ว ไ ป  หมวด เ งิ น เ ดื อน  ( ฝ่ า ยป ร ะจ า )                                 
จ านวนเงิน ๘๕,๕00 บาท โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งานบริหารทั่วไปหมวดค่าครุภัณฑ์ 
จ านวน ๓ รายการ ตามบัญชีรายละเอียด ที่แนบท้าย (เอกสารหมายเลข ๑) 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง                
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ "การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการโอน
เพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่         
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น" 

จึงเรียนมาเพ่ือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้โปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ ญัตตินี้ ทางฝ่ายบริหารได้แถลง ถึงความจ าเป็นของการขอ

อนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส านักปลัดฯ                             
ด้านบริหารงานทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป  หมวดเงินเดือน         
(ฝ่ายประจ า) โดยโอนลด  รวม 1 รายการ จ านวนเงิน 85,500 บาท  

โอนไปตั้ งจ่ ายเป็นรายการใหม่   ส านักปลัดฯ แผนงานบริหารงานทั่ ว ไป                        
งานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์             
3  รายการ ดังนี้ 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล แบบที่1 จ านวน 3 เครื่องๆ ละ         
22,000 บาท  เป็นเงิน 66,000 บาท   

2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  จ านวน  3 เครื่องๆ ละ       
4,000 บาท  เป็นเงิน 12,000 บาท   

3. เครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 3 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท 
รวมโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน  3 รายการ จ านวนเงินรวม  85,500 บาท 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบที่ 5.5 
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ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่

ครับ ไม่มีนะครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม  เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุมด้วยครับ  
 
เลขานุการสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม 22 ท่าน ครับ 
 
ประธานสภาฯ  ครับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านใด เห็นควรอนุมัติโอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ของกองคลัง 
ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอโปรดยกมือขึ้นครับ 

 
เลขานุการสภาฯ   เห็นชอบ 21 เสียง ครับ 
 
ประธานสภาฯ  ครับ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านใด  ไม่เห็นควรอนุมติโอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ของกองคลัง 
ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอโปรดยกมือขึ้นครับ     

 
เลขานุการสภาฯ   -ไม่มี- ครับ 
 
ประธานสภาฯ  ครับ สรุปมติที่ประชุมอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ของกองคลัง ด้วยคะแนนเสียง 21 เสียง  ไม่เห็นชอบ                
-ไม่มี- งดออกเสียง 1 เสียง นะครับ 

 
ประธานสภาฯ   เรื่องที่ 5.6 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ           

พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
 
ประธานสภาฯ    เชิญท่านนายกฯ แถลงต่อสภาฯ ครับ 
 
นายก อบจ.  เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

ตามท่ีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตั้งงบประมาณรายจ่าย แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                           
งานก่อสร้าง หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง นั้น 

กองช่าง ได้ตรวจสอบโครงการแล้วพบว่า มีโครงการที่ทับซ้อนกับแผนงาน/โครงการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ และบางโครงการไม่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเป็นไป
อย่างคุ้มค่า และประชาชนในพ้ืนที่ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง จึงขอยกเลิกโครงการและโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายฯ ของโครงการที่ยกเลิก โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้างจ านวน ๙ โครงการ 
จ านวนเงินรวม ๔,๕0๐,000 บาท ตามบัญชีรายละเอียดที่แนบท้าย (เอกสารหมายเลข ๑) 
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นายก อบจ.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ "การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการโอนเพ่ิม 
โอนลด ที่ท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น" 

จึงเรียนมาเพ่ือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้โปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ ญัตตินี้ ทางฝ่ายบริหารได้แถลง ถึงความจ าเป็นของการ     

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองช่าง แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง โดยขอยกเลิกโครงการ
และโอนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ของโครงการที่ยกเลิก โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน                 
9 โครงการ จ านวนเงิน 4,500,000 บาท  ดังนี้ 

  1. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่ พ้ืนที่การเกษตร สายร่องโป่ง หมู่ที่  8                      
ต าบลสันโค้ง เชื่อม ต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา จ านวน 500,000 บาท   

2. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร สายสุสาน หมู่ที่ 2,3,4 
ต าบลบ้านสาง อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จ านวน 500,000 บาท   

3. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร สายต้นแก หมู่ที่ 1,7,8 
ต าบลบ้านสาง อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  จ านวน 500,000  บาท  

4. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร สายหน้าบ้านผู้ว่า หมู่ที่ 5, 
สายห้วยวัด หมู่ที่ 7 ต าบลบ้านสาง อ าเภอเมืองพะเยา จงัหวัดพะเยา จ านวน 500,00 บาท  

5. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร สายห้วยคลุก หมู่ที่ 9,1 
ต าบลบ้านสาง อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จ านวน 500,000 บาท  

6. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร หมู่ที่ 2,3,4 ต าบล บ้านสาง 
อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จ านวน 500,000 บาท  

7. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร หมู่ที่ 1,8 ต าบลบ้านสาง 
อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จ านวน 500,000 บาท 

8. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าพ้ืนที่การเกษตร สายน้ าตกช่วงต้น หมู่ที่ 1 
ต าบลบ้านสาง อ าเภอเมืองพะเยา จงัหวัดพะเยา จ านวน 500,000 บาท  

9. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าพ้ืนที่การเกษตร สายน้ าตกช่วงใน หมู่ที่ 9 
ต าบลบ้านสาง อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จ านวน 500,000 บาท  
รายละเอียดตามเอกสารประกอบที่ 5.6 จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่ครับ 

ไม่มีนะครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม  เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุมด้วยครับ  
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เลขานุการสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม 22 ท่าน ครับ 
 
ประธานสภาฯ  ครับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านใด เห็นควรอนุมัติโอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ของกองช่าง 
ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอโปรดยกมือขึ้นครับ 

 
เลขานุการสภาฯ   เห็นชอบ 21 เสียง ครับ 
 
ประธานสภาฯ  ครับ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านใด  ไม่เห็นควรอนุมัติโอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ของกองช่าง 
ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอโปรดยกมือขึ้นครับ   

 
เลขานุการสภาฯ   -ไม่มี- ครับ 
 
ประธานสภาฯ  ครับ สรุปมติที่ประชุมอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ของกองช่าง ด้วยคะแนนเสียง 21 เสียง  ไม่เห็นชอบ              
-ไม่มี-  งดออกเสียง 1 เสียง นะครับ 

 
ประธานสภาฯ    เรื่องที่ 5.7 เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ยกเลิก

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ว่าด้วย การเรียกเก็บค่าตอบแทนบ ารุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้ได้รับอนุญาตให้กระท าการตามมาตรา 9 แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2548 พ.ศ. ........... 

 
ประธานสภาฯ   เชิญท่านนายกฯ แถลงต่อสภาฯ ครับ 
 
นายก อบจ. เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดพะเยา 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร                    

ส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔0 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงได้ตราข้อบัญญัติ                   
เรื่องยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ว่าด้วย การเรียกเก็บค่าตอบแทน
บ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้ได้รับอนุญาตให้กระท าการตามมาตรา ๙ แห่งประมวล
กฎหมาย ที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๘ พ.ศ. ........ 
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นายก อบจ.   ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้รับค่าตอบแทนจากผู้ได้รับอนุญาตให้    

กระท าการตามมาตรา ๙ ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน                 
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๙/๑ เป็นรายปี จากองค์การบริหารส่วนต าบลภูซาง           
และองค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก ในอัตราร้อยละ ๔0 ของค่าตอบแทนที่ได้รับจนถึง
ปัจจุบัน ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ไม่ได้ท าการจัดเก็บค่าตอบแทนฯ ดังกล่าว
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้นมา เห็นสมควรยกเลิกข้อบัญญัติ เรื่อง การเรียกเก็บค่าตอบแทน
บ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้ได้รับอนุญาตให้กระท าการตามมาตรา ๙ แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๘    

จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พิจารณารับหลักการ                        
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ต่อไป  

 
ประธานสภาฯ   ท่านนายกฯ ได้แถลงถึงความจ าเป็น ของหลักการและเหตุผลในการเสนอร่าง

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา ว่าด้วย การเรียกเก็บค่าตอบแทนบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้ได้รับอนุญาต
ให้กระท าการตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2548 พ.ศ. ...... ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเพ่ือได้พิจารณารับหลักการของร่างข้อบัญญัติ ดังกล่าว               
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขั้นตอนการพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติ เชิญครับ 

 
เลขานุการสภาฯ  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554   

ข้อ ๔๕  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระแต่          
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณา สามวาระรวดเดียวก็ได้  

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้   เมื่อที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระ ที่สองนั้นให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ 

ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ 
ฯลฯ 

ข้อ ๕๒  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย ฯลฯ 
ในการพิจารณาในวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่  
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ประธานสภาฯ   ที่ประชุมได้รับทราบข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว เนื่องจากร่างข้อบัญญัติ ที่ท่าน    

นายกฯ เสนอต่อสภาฯ ไม่ใช่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรืองบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม จึงขอหารือที่ประชุมว่า เห็นสมควรจะพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติ ที่ เสนอมานี้      
เป็นสามวาระรวดหรือไม่ ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาน าเสนอครับ  เชิญท่านวิเชษฐ์  
วงศ์ประสิทธิ์ ครับ 

 
นายวิเชษฐ์ วงศ์ประสิทธิ์   เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผมนายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ 
สมาชิกสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตอ าเภอดอกค าใต้ ขอเสนอให้พิจารณาร่าง

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ยกเลิกข้อบัญญั ติองค์การบริหารส่วน               
จังหวัดพะเยา ว่าด้วย การเรียกเก็บค่าตอบแทนบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้ได้รับ
อนุญาตให้กระท าการตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2548  พ.ศ. ......                    
เป็นสามวาระรวดเดียว 

 
ประธานสภาฯ   ขอสมาชิกสภาฯ รับรอง จ านวน 2 ท่านครับ เชิญท่านกมล หทัยด ารงวิทยา ครับ 
 
นายกมล หทัยด ารงวิทยา  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผมนายกมล หทัยด ารงวิทยา 
สมาชิกสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตอ าเภอแม่ใจ ขอรับรองครับ 
 
ประธานสภาฯ   ขอสมาชิกสภาฯ รับรองอีก 1 ท่าน เชิญท่านฐิติพันธ์ จางศิริสกุลชัย ครับ 
 

 นายฐิติพันธ์ จางศิริสกุลชัย เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผมนายฐิติพันธ์ จางศิริสกุลชัย 
สมาชิกสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตอ าเภอเชียงค า ขอรับรองครับ 
 
ประธานสภาฯ   มีผู้รับรองถูกต้อง ที่ประชุมมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ สมาชิกสภาฯ 
   ท่านอ่ืนจะเสนอ เป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ 
 
นายเดชศรี ธิวงค์  เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายเดชศรี  ธิวงค์ ขออนุญาตเรียนสอบถาม 
สมาชิกสภาฯ  เพ่ือเป็นความรู้ครับว่า มาตรา 9 ตามประมวลกฎหมายที่ดิน บัญญัติไว้อย่างไรครับ 
    
ประธานสภาฯ   เชิญท่านนายกฯ ครับ 
 
นายก อบจ.   ขอให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรในภายหลังครับ 
 
ประธานสภาฯ   ท่านเดชศรีครับ ผมจะมอบหมายให้ทางส านักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วน 
  จังหวัด ท าบันทึกชี้แจงให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไปครับ สมาชิกสภาฯ ท่านอื่นจะเสนอ 
  เป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ 

ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีถือว่า นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์  เสนอสภาฯให้พิจารณา       
เป็นสามวาระรวดเดียว  โดยไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนนะครับ  

  ผมจะขอมติที่ประชุมต่อไป เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุมครับ 
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เลขานุการสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯจ านวน 22 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
 
ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควรพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน  

จังหวัดพะเยา ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ว่าด้วย การเรียกเก็บ
ค่าตอบแทนบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้ได้รับอนุญาตให้กระท าการตามมาตรา 9 
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2548 พ.ศ. ...... เป็นสามวาระรวด โปรดยกมือครับ 

 
เลขานุการสภาฯ  เห็นชอบ 21 เสียงครับ 
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ 
 
เลขานุการสภาฯ  ไม่เห็นชอบ -ไม่มี- ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สรุปมติที่ประชุมเห็นชอบพิจารณาเป็นสามวาระรวด 21 เสียงไม่เห็นชอบ  
 -ไม่มี-  งดออกเสียง 1 เสียง 
 
ประธานสภาฯ   ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระท่ี ๑ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายก่อน

รับหลักการ หรือไม่ครับ   
เมื่อไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ว่าจะรับหลักการร่าง 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา ว่าด้วย การเรียกเก็บค่าตอบแทนบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้ได้รับอนุญาต
ให้กระท าการตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2548 พ.ศ. ......  ตามที่นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เสนอหรือไม่ เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุมครับ 
 

เลขานุการสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ 22 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
 
ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบรับหลักการฯ โปรดยกมือครับ 
 
เลขานุการสภาฯ  เห็นชอบรับหลักการฯ  21 เสียง ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ 
 
เลขานุการสภาฯ  ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี-  ครับ 
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ประธานสภาฯ สรุปมติที่ประชุมเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติฯ  21 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี                       
งดออกเสียง 1 เสียง 

 
ประธานสภาฯ  เมื่อที่ประชุมมีมติรับหลักการ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  

ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ว่าด้วย การเรียกเก็บค่าตอบแทนบ ารุ ง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้ได้รับอนุญาตให้กระท าการตามมาตรา 9 แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2548 พ.ศ. ....ดังกล่าวแล้ว ต่อไปจะ  เป็นการพิจารณาในวาระท่ี ๒                  
ซึ่งที่ประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะต้องเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา
และกระผมก็จะเป็น  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าจะ
มีการแก้ไขเพ่ิมเติมร่าง ข้อบัญญัติฯ หรือไม่อย่างไร หรือให้คงไว้ตามร่างเดิม ขอให้ร่วมกัน
พิจารณาครับ เชิญครับ       

  
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มีผู้เสนอให้แก้ไขเพ่ิมเติม ถือว่าที่ประชุมให้คงไว้ตามร่างเดิมทุกประการ และ 
 ก่อนการพิจารณาในวาระท่ี ๓ ว่าที่ประชุมจะเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ ขอให้ 
 เลขานุการสภาฯ สรุปรายงานร่างข้อบัญญัติฯ ต่อสภาฯ ด้วยครับ 
 
เลขานุการสภาฯ  เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดพะเยา ว่าด้วย การเรียกเก็บค่าตอบแทนบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้ได้รับ
อนุญาตให้กระท าการตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2548  พ.ศ. ..... 
 ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้ เรียกว่าข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ยกเลิก
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ว่าด้วย การเรียกเก็บค่าตอบแทนบ ารุงองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จากผู้ได้รับอนุญาตให้กระท าการตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 
พ.ศ. 2548  พ.ศ. ..... โดยที่เป็นการสมควรยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
พ.ศ. 2548 ว่าด้วยการเรียกเก็บค่าตอบแทนบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้ได้รับ
อนุญาตให้กระท าการตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2548 อาศัยอ านาจตาม
ความนัยมาตรา 45 (1) แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540                   
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 

ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  เมื่อได้ 
ปิดประกาศไว้ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาโดยเปิดเผย 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2548 ว่าด้วย  
การเรียกเก็บค่าตอบแทนบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้ได้รับอนุญาตให้กระท าการ          
ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2548 

ข้อ 4 ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
    และให้มีอ านาจออกข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง เพ่ือปฏิบัติการตามข้อบัญญัติ  ครับ 
 



-24- 
 
ประธานสภาฯ  เลขานุการสภาฯ ได้อ่านร่างข้อบัญญัติที่ได้ผ่านการพิจารณาของสภา องค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดในวาระที่ 2 ให้ทุกท่านทราบแล้ว ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระที่ 3 โดยจะเป็นการ 
ขอมติจากสภาฯ ว่าจะเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่  เลขานุการสภาฯ ตรวจนับ          
องค์ประชุมด้วย ครับ 

 
เลขานุการสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ 22 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
 
ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติฯ โปรดยกมือครับ 
 
เลขานุการสภาฯ  เห็นชอบ 21 เสียงครับ 
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ โปรดยกมือครับ 
 
เลขานุการสภาฯ  ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี-  ครับ 
 
ประธานสภาฯ สรุปมติที่ประชุมเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 21 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี 

งดออกเสียง 1 เสียง 
 
ประธานสภาฯ ซ่ึงตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  

(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 มาตรา 53  ภายใน 7 วันนับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด ได้มีมติเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติใด ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ส่งร่างข้อบัญญัตินั้น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา 

ผมจะได้น าร่ างข้อบัญญัตินี้  เสนอต่อผู้ ว่ าราชการจั งหวัดพะเยา พิจารณา                        
ให้ความเห็นชอบต่อไปครับ 

 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืน  -ไม่มี- 
 
ประธานสภาฯ  วันนี้ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอเรื่องหารือต่อสภาฯ นะครับ ทางฝ่าย

บริหารมีเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ครับ เชิญครับ ทุกท่านครับ ผมได้ด าเนินการประชุมสภาฯ 
ตามระเบียบวาระครบแล้ว ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกท่าน 
และขอขอบคุณ ท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ คณะที่ปรึกษา เลขานุการนายกฯ ท่าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลขานุการสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอปิด
การประชุมครับ 

 
ปิดประชุม  เวลา 15.30 น. 

 



 


